

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TẾ

Số: /SYT-NVY
V/v tăng cường các biện pháp kiểm
soát phòng, chống dịch Covid-19 tại
các cơ sở y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 111/CNTT-DLYT ngày 04/3/2021 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, Công văn số 861/CV-BCĐ ngày 07/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR; để kịp thời phát hiện các trường hợp lây nhiễm bệnh COVID-19, giúp cho việc ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh triển khai tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền, hướng dẫn 100% các bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, cài đặt sử dụng các ứng dụng: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone trên điện thoại thông minh hoặc trên máy tính nối mạng: tokhaiyte.vn. Viên chức lao động trong ngành y tế có trách nhiệm cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên; tuyên truyền vận động người thân, bệnh nhân và người nhà cài đặt và sử dụng các ứng dụng khi đến các cơ sở y tế và các địa điểm công cộng.

2. 100% các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện Điểm khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện in và dán công khai Điểm khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện in và dán công khai Điểm khai báo y tế bằng mã QR-CODE, nên bố trí tại cổng, cửa ra vào, vị trí dễ nhìn, dễ thấy và dễ thao tác thực hiện. Yêu cầu cán bộ y tế, khách thăm, bệnh nhân và người nhà thực hiện khai báo y tế khi đến, vào các cơ sở y tế (Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trạm y tế, Phòng khám và các đơn vị y tế khác)

(Hướng dẫn Khai báo y tế bằng QR-Code theo phụ lục đính kèm)

3. Sở Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường và duy trì việc tự đánh giá lại theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn ban hành tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020. Tuy nhiên, qua kiểm tra trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại còn 13 cơ sở chưa cập nhật kết quả trên hệ thống *(có danh sách kèm theo Phụ lục 01)*.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện việc đánh định kỳ hàng tháng Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn ban hành tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT và cập nhật kết quả theo quy định. Sở Y tế sẽ căn cứ kết quả cập nhật theo tháng của các đơn vị *(theo Phụ lục 02)* để làm bằng chứng đánh giá Tiêu chí D3.3 trong trong quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

năm 2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 76/KCB-QLCL&CDT ngày 22/01/2021 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Nhận được Công văn này, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY_{PhướcHN} (02).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thái Hòa